




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

18 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><b>ชวน "คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา" ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ฟรี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-เสนอสรุปว่า ในปี 2566 มีการท้วงติงข้อกฎหมาย พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ครอบคลุมดูแลคนไทยทุกคน ส่งผลให้ต้องมีการตีความทางกฎหมายเพื่อความชัดเจน ทำให้ต้องชะลอบริการวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่สำหรับคนไทยที่ไม่ใช่สิทธิบัตรทอง จากการหาทางออกร่วมกันและความห่วงใยของ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ที่มีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่กับคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกคน ทำให้วันนี้ 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาสามารถรับบริการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าวัคซีนหมด</p>	
<p><b>สธ.-ก.พ.ถกบรรจุข้าราชการตกค้าง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, linetoday)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และการลาออกจากราชการ ว่า วันที่ 20 มิ.ย. สธ.และ ก.พ. จะมีการประชุมร่วมกันเรื่องการบรรจุข้าราชการที่ยังตกค้างอยู่ 3 หมื่นกว่าคน และเสนอข้อเรียกร้องจาก 4 ชมรมของกระทรวงสาธารณสุขจากการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. เพื่อให้ ก.พ. รับทราบ ระเบียบต่างๆ ของ ก.พ.ก็อาจไม่สะดวก เช่น หมอจบมาเป็นอินเทิร์นทำงานในโรงพยาบาล ช่วงนั้นก็จะมีไม่มีขึ้นเงินเดือน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ต้องหารือกัน ส่วนเรื่องภาระงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้า และเรื่องส่วนตัว ต้องคุยกันทุกหน่วยงาน ส่วนใหญ่ที่มาเสนอความเห็นมีเพียงมุมเดียว แก้มุมหนึ่งก็จะเกิดปัญหาอีกมุมหนึ่ง เพราะถ้ากระทบคนกลุ่มน้อยมาก ๆ แล้วไปแก้ระบบใหญ่ ก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้สั่งการทาง ผอ.รพ. ปรับระบบภายใน ซึ่งต้องใช้เวลา เชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ จากการตรวจเยี่ยม รพ.ก็พบว่าบุคลากรก็มีความสุขดี</p>	
<p><b>มีอบเด็กสาตสี - บุกรทำลายรูปปั้น สธ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษก สธ.เผยคดีบุกรทำลายรูปปั้นสำคัญใน สธ. รู้ตัวคนทำทั้งหมด เป็นกลุ่มเดียวกับตอนสาตสี "มีอบเด็กปากแจ๋ว" เหตุใช้สีเดียวกัน ชนิดเดียวกัน ล่าสุดคนทำรับสารภาพหมด รอศาลวินิจฉัยลงโทษ ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนศาลไม่ได้ลงโทษ ที่ผ่านมาก็ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมาทำความเข้าใจความสะอาดห้องน้ำในกระทรวง ทำความสะอาดอนุสาวรีย์ กล่าวคำขอโทษเรียบร้อยทุกคน</p>	
<p><b>เขตสุขภาพที่ 5 ระดมกำลังส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, acnews, thailandplus, thebetter)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 5 เผย เพชรบุรีมีผู้ป่วยตกค้างส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ 742 ราย เร่งตรวจคัดกรองผ่าน 3 รพ. ตรวจแล้ว 412 ราย พบตั้งเนื้อเสี่ยงมะเร็ง 35% ตัดตั้งเนื้อจนปลอดภัยแล้ว พบมะเร็งลำไส้ 2.9% ส่งเข้าระบบรักษา วางแผนตรวจเพิ่มเติมจนละ 30 ราย ช่วยเข้าถึงบริการ ลดแออัด</p>	
<p><b>ฟ้าทะลายโจรช่วยลดการเกิดลิ่มเลือด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, thebetter, linetoday, ch7, thebangkokinsight, springnews)</p> <p>- ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวในงานเสวนา “ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้านจากทางเลือก สู่ทางรอด”ว่า มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวรส.มีอาจารย์จากม.มหิดล เป็นผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลของฟ้าทะลายโจรลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโควิด 19 โดยเฉพาะการอุดตันในอวัยวะสำคัญ เช่น สมอ ปอด หัวใจ เป็นต้น ที่นำไปสู่ความเสียหายของเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นๆ ทำให้เกิดอาการลงโควิด โดยพบว่า พลาสมาของผู้ป่วยที่กินยาฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดหยาบที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ขนาด 180 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 5 วัน มีโปรตีนที่มีส่วนช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ด้วยการลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ ถือเป็นกรณีค้นพบครั้งแรกของโลกถึงฤทธิ์ฟ้าทะลายโจรในการปลอดภัยโอกาสการเสียชีวิตจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและความทุกข์ทรมานจากลงโควิดได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>จัดหน่วยฉีดวัคซีนโควิด19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ch7)</p> <p>- นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กล่าวว่า สปคม.ร่วมกับกทม. และภาคเอกชน โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไป ให้บริการทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนมิ.ย. 2566 (วันที่ 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 และ 30) ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 5 โซนAtrium ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้สอบถามชนิดวัคซีนที่ให้บริการได้ที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-203-2883 (ในวันและเวลาราชการ) และสอบถามข้อมูลโรคและภัยสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422</p>	-
<p><b>รีวิวเลเซอร์อวัยวะเพศลงยูทูบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, pantip, linetoday, one31)</p> <p>- ตำรวจสอบสวนกลาง นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. ร่วมกันแถลงผลการตรวจค้นคลินิกเสริมความงาม ที่มีการโฆษณาคลินิกวิดิโอการให้บริการเลเซอร์อวัยวะเพศหญิง โดยไม่มีการเบลอวิดีโอทางช่องยูทูบ ซึ่งส่อไปในทางลามกอนาจาร มีลักษณะเป็นการกระตุ้นและยั่วยุอารมณ์ทางเพศจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ และแพร่หลายจนเป็นกระแสในโลกโซเชียล การกระทำดังกล่าวผู้ทำการโฆษณาและผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานร่วมกันโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ โดยพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ต้องหาทั้งหมดมาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป</p>	-
<p><b>เช็ก 4 จุดเสี่ยงในบ้านป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thebangkokinsight)</p> <p>-นายแพทย์สุวรรณหทัย วัฒนาชัยเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย การหกล้มเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน พร้อมแนะประชาชนตรวจสอบ 4 จุดสำคัญภายในบ้าน เพื่อลด ป้องกันการบาดเจ็บ ดังนี้ 1. พื้นบ้าน ควรเลือกพื้นกระเบื้องเรียบ ที่ไม่ลื่น ไม่มันวาว มีความหนืด 2. พื้นห้องครัว ควรหมั่นทำความสะอาดคราบมัน เกือบของมีคมให้อยู่ในที่ปลอดภัย 3. บันได ควรติดยางกันลื่นที่ขอบบันได ปิดมุมแหลมคมของบันได และมีราวจับบันไดทุกชั้น แต่ควรจัดห้องนอนผู้สูงอายุไว้ชั้นล่างเพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตและไม่ต้องขึ้นลงบันได 4. ห้องน้ำ ควรดูแลความสะอาด และเลือกพื้นกระเบื้องที่ไม่ลื่น หรือแบ่งโซนห้องน้ำเป็นโซนเปียกและโซนแห้ง พื้นเรียบเสมอกัน ประตูห้องน้ำเป็นแบบเลื่อน เปิดปิดง่าย และควรติดราวจับไว้ในห้องน้ำ เพื่อให้ผู้สูงอายุเอาไว้พยุง ที่สำคัญลูกหลานควรดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด</p>	-
<p><b>โรคเส้นเลือดปริแตกเขาะ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อัมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตกเขาะ (Aortic dissection) เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกส่วนของหลอดเลือดแดงใหญ่ พบได้บ่อยในเพศชาย อายุ 50-70 ปี แต่สามารถเกิดในกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปีได้ในกลุ่มที่มีโรคของความผิดปกติของผนังหลอดเลือด สาเหตุการเกิดยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มักสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ เบาหวาน หรือมีความผิดปกติของผนังหลอดเลือดจากกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้ผนังหลอดเลือดไม่แข็งแรง</p> <p>ด้าน นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า อาการที่พบได้บ่อย คือ 1.อาการเจ็บหน้าอกแบบแปลบทันทีรุนแรง อาจร้าวไปคอ แขน สะบัก หลัง 2.อาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ใจสั่น ความดันโลหิตต่ำ 3.อาการแขน ขา อ่อนแรง ปวดขารุนแรง 4.ปวดท้องรุนแรง 5.ช็อก หหมดสติ ไม่รู้สึกตัว เป็นต้น เนื่องจากอาการแสดงในผู้ป่วยบางคนที่ไม่ชัดเจนหรือคล้ายอาการของโรคอื่น ส่งผลให้มีการวินิจฉัยล่าช้าได้ แต่การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดแดง จะช่วยในประเมินความรุนแรงผลแทรกซ้อนจากเขาะของหลอดเลือดไปยังตำแหน่งต่างๆ และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการรักษา ซึ่งแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรอยปริแตกของหลอดเลือด มีทั้งการผ่าตัดและการรักษาทางยา ตามการประเมินของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,ผู้จัดการ, linetoday)</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบกรณีมีการแชร์ข้อมูล พระจันทร์เสี้ยวในเล็บมือ หรือส่วนสีขาวครึ่งวงกลมบริเวณฐานของเล็บหายไป อาจบ่งบอกถึงสุขภาพบางอย่างได้ เช่น ภาวะขาดวิตามิน โลหิตจาง โรคต่างชาวนั้น โดยทางกรมการแพทย์ชี้แจงว่า เล็บรอยขาวพระจันทร์เสี้ยวพบได้เป็นปกติของเล็บนิ้วมือ ในกรณีที่เป็นโรคไตวาย โรคตับแข็ง โรคหัวใจวาย อาจจะ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พบว่ามีเล็บขาวเป็นบางส่วนได้ แต่ไม่ใช่ลักษณะพระจันทร์เสี้ยว ทั้งนี้ เล็บที่เป็นสัญญาณบอกโรคคือ เล็บที่มีความหนาหรือบางผิดปกติ เล็บเปลี่ยนสี ผิวหนังรอบเล็บบวมแดง ปลายเล็บร่น และเล็บที่มีพื้นผิวขรุขระ</p>	
<p><b>ตรวจความเสี่ยงโรคเบาหวาน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus, innnews)          -กรมการแพทย์ชวนประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป และไม่เคยตรวจเบาหวานมาก่อน รับการตรวจโรคเบาหวาน..ฟรี ภายใต้โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในประเทศไทยแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2566-2567 รับการตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 มีเป้าหมายตรวจใน 12 เขตสุขภาพ รวมทั้งหมด 50,000 ราย กระจายตามพื้นที่ต่างๆ เช่น เขตสุขภาพที่ 1 รพ.จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ หรือรพ.สต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา เป็นต้น ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ โทร.02-590-6359</p>	
<p><b>การนำัญชากลับไปเป็นยาเสพติด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)          - นายวิศวกร พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า หากกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะมีผลกระทบ 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไปและหมอพื้นบ้าน ไม่สามารถทำยาตำรับแผนโบราณ หรือยารักษาโรคที่ประชาชนทั่วไปควรทำเพื่อรักษาตัวเอง ลดภาระค่าใช้จ่าย กลุ่มที่ 2 กลุ่มกัญชาทางการแพทย์ เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทำสารสกัดจากพืชกัญชา นำสารสำคัญมาสังเคราะห์ ทำยารักษาโรคในกลุ่มระบบประสาท กลุ่มระบบความเจ็บปวด กลุ่มโรคมะเร็ง และปัจจุบันได้ศึกษายารักษาโรคเบาหวาน และกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ใช้กัญชา ในด้านนันทนาการ โดยการบำบัดผ่านความร้อนลงสู่อุด ซึ่งยอมมีสิทธิใช้ แต่อาจจะหามาตรการในการควบคุมเพื่อไม่ให้เสรีจนเกินขอบเขต          ส่วนนายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชา เปิดเผยว่า กัญชาต้องมีการควบคุมเชิงระบบ ตั้งแต่เมล็ด การปลูก การแปรรูป การคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีกฎหมายเฉพาะ หรือ พ.ร.บ. เพราะการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ปัญหาที่ตามมาคือ ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ การวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับกัญชาจะหยุดชะงัก รวมทั้งการนำเข้า ส่งออก การแปรรูป</p>	
<p><b>พืชกระท่อม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, linetoday, ch3)          - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรมว.ยุติธรรม ยืนยัน ไม่ได้ทิ้งพืชกระท่อม ยังคงเฝ้าติดตามแม่หมวดวาระ หวัง อย.เร่งทำค่ามาตรฐานกลาง สารไมทราไจนีนในผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตาม ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ เพื่อให้ได้มาตรฐานกลางออกมาเร็วที่สุด เชื่อจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ช่วยสร้างรายได้ชาวบ้าน โดยพืชกระท่อมปลดล็อกจากยาเสพติด เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2564 จากนั้นอีก 1 ปีให้หลังเมื่อวันที่ 27 ส.ค.2565 จึงมี พ.ร.บ.พืชกระท่อม เพื่อให้มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	-
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง, linetoday, thebangkokinsight)          - ดร.เอเดรียนา บลังโก มาร์กกีโซ (Dr. Adriana Blanco Marquizo) หัวหน้าสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้รัฐบาลใหม่ของไทยคงมาตรการห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ยี่ห้อเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใหม่ทุกชนิด และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า และควรเร่งรณรงค์พิษภัยของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในระบบการศึกษา          ขณะที่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ไทยดำเนินการบางเรื่องที่ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร เช่น แผนการขึ้นภาษียาเส้นมวนเอง การบริการรักษาการเลิกสูบบุหรี่ที่ยังไม่เข้มแข็ง และยังขาดงบประมาณรณรงค์พิษภัยยาสูบผ่านสื่อต่างๆ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะจาก WHO FCTC จะเป็นประโยชน์สำหรับรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบ เพื่อลดจำนวนคนสูบบุหรี่ให้เหลือน้อยที่สุดต่อไป  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight , thebetter, innnews )          -นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อมูลจากกรมการแพทย์ ระบุว่า สารประกอบในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษที่อันตรายไม่ต่างกว่าบุหรี่มวนทั่วไป มีสารนิโคตินเหลวซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่านิโคตินในบุหรี่มวนปกติ และก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย ควร ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆ โดยสถาบันโรคทรวงอก เปิดให้บริการคลินิกกอดบุหรี่ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ และเปิดบริการอดบุหรี่ด้วยยา ทุกวันพุธ เวลา 08.00 น.- 12.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-5470999 ต่อ 30927 รวมทั้งกรมอนามัยเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคก่อนมะเร็งช่องปากได้ที่คลินิก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทันตกรรมของรัฐทุกแห่ง นอกจากนี้ หากพบมีรอยโรคแดง ขาว แผล หรือก้อนที่ไม่หายใน 3 สัปดาห์ ควรมาพบทันตแพทย์ หรือแพทย์เพื่อการตรวจรักษาต่อไป</p>	
<p><b>ภาวะไข้ขึ้นสูงจากยาสลบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์, ch3)  - วิทยาลัยแพทย์ให้ความเห็นกรณีการเสียชีวิตจากภาวะไข้ขึ้นสูงหลังจากวางยาสลบของสาวไปศัลยกรรมจมูกในคลินิกเสริมความงาม เข้าได้กับภาวะ Malignant Hyperthermia คือภาวะไข้สูงอย่างวิกฤตหรืออย่างรุนแรง เกิดจากการตอบสนองต่อยาสลบที่มากผิดปกติหรือที่ไวผิดปกติ ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงมากถึง 43 องศาเซลเซียส โดยจะมีอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หายใจลำบาก ความดันต่ำ จนเสียชีวิตได้ พบในผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น โรคกล้ามเนื้อผิดปกติ แต่พบน้อยมาก อาการมักเริ่มภายในชั่วโมงแรกไปจนถึง 12 ชั่วโมง หากพบความผิดปกติในระหว่างผ่าตัดต้องหยุดให้ยาสลบและยุติการผ่าตัด รีบให้ยาแก้ตามอาการ และอาจมีภาวะแทรกซ้อน มือเท้าบวมอย่างรุนแรง ชขาดเลือดไปเลี้ยง บางรายต้องตัดแขน-ขา ไตวาย ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากเคยมีประวัติเป็นลมแดดที่รุนแรง มีกล้ามเนื้อผิดปกติของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนดมยาสลบหรือรับการผ่าตัดจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้มาก</p>	
<p><b>ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู 4 กลุ่มโรคที่ต้องได้รับกายภาพบำบัดยังเข้าไม่ถึงบริการ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thebangkokinsight  - กภ.สมใจ ลีวีเศษไพบูลย์ นายกสภากายภาพบำบัด กล่าวถึงภาพรวมโครงการคลินิกกายภาพบำบัดเข้าร่วมบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า เบื้องต้นจะดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู 4 กลุ่มโรคคือ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) สมองได้รับบาดเจ็บ ไชสันหลังได้รับบาดเจ็บ คอกระดูกสะโพกหัก ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ให้ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัด จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งปัจจุบันมีคลินิกกายภาพบำบัดที่ร่วมโครงการ 58 แห่งจากที่มีอยู่ทั่วประเทศ 835 แห่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนน้อย และพบปัญหาผู้ป่วยไม่ได้รับการส่งต่อมาถึงคลินิกกายภาพบำบัด โดยเฉพาะใน กทม. มีคลินิกที่เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง ยังไม่มีการส่งต่อผู้ป่วยมาเลย เนื่องจาก รพ.ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Disability Portal เพื่อใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังคลินิกกายภาพบำบัด ทำให้คนไข้กลุ่มนี้หลุดออกจากระบบการดูแล โดยมีข้อเสนอให้ สปสช. เพิ่มรายชื่อคลินิกกายภาพบำบัดเข้าไปอยู่ในโปรแกรม Disability Portal เพื่อให้ทีม รพ.ทราบว่าคลินิกกายภาพบำบัดรองรับเมื่อจำหน่ายคนไข้ออกและเลือกส่งต่อผู้ป่วยได้ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยทราบสิทธิ สามารถแจ้งความจำนงกับแพทย์ได้ว่าต้องการบริการกายภาพบำบัดกับคลินิกกายภาพบำบัด</p>	